

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs ปัจจุบันของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

- 1) มาตรการนี้ใช้สำหรับ SMEs ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 และหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ ลงวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน โดยสามารถส่งคำขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อก่อนหนังสือค้ำประกันสินเชื่อครบกำหนดต่ออายุค้ำประกัน ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
- 2) มาตรการนี้ เป็นการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) โดยสามารถพักชำระออกไปอีก 3 เดือนนับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมเดิม ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขอผ่อนผันแล้ว สถาบันการเงินต้องจัดการให้ บสย. ได้รับชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) ที่ได้รับการผ่อนผันนั้นเต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์ หรือกรณีที่สถาบันการเงินแจ้งยกเลิกการค้ำประกันระหว่างการผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ สถาบันการเงินต้องจัดการให้ บสย. ได้รับชำระค่าธรรมเนียมที่ได้รับการผ่อนผันเต็มตามจำนวนด้วย
- 3) บสย. จะพิจารณาคำขอฯ สำหรับลูกค้า บสย. ที่ยื่นคำขอฯ ผ่านสถาบันการเงินมายัง บสย. ก่อนถึงวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเท่านั้น โดยลูกค้า SMEs รายใดที่ครบกำหนดการค้ำประกันสินเชื่อ และได้ชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเข้ามาก่อนที่ บสย. จะออกประกาศมาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 3 เดือนข้างต้น บสย. สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่ได้ชำระมาแล้ว

คุณสมบัติของลูกค้าที่อยู่ในข่ายให้การช่วยเหลือ มีดังนี้

- 1) เป็นลูกค้า SMEs ปัจจุบันของ บสย. ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 145 อำเภอที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 หรือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
- 2) กิจการของลูกค้าได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือดำเนินงานได้เพียงบางส่วนหรือ ดำเนินการได้แต่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาความเสียหายและ/หรือผลกระทบตามที่เกิดขึ้นจริง

วิธีปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ

สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบความเสียหายหรือผลกระทบของลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ และรับรองความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบฯ ตามแบบฟอร์มที่ บสย. กำหนด และจัดส่งให้แก่ บสย. พร้อมแบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

11 ตุลาคม 2564